

THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC ĐẢNG GẮN BÓ MẬT THIẾT VỚI NHÂN DÂN TRONG PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC (*)

Đảng ta từ khi ra đời đến nay luôn kế thừa những quan điểm, tư tưởng về dân vận của cha ông. Đánh giá, đề cao vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân như trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi đã từng viết: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, ông nhận thức rằng: trong lịch sử xã hội, chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân, mỗi khi dân tộc có giặc ngoại xâm ông cha ta thường thực hiện chiến lược “Tân dân vi binh”. Trong chiến đấu gian khổ, những lúc nằm gai nếm mật: “Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” hoặc biết “Khoan thư sức dân” để xây dựng cơ đồ chung. Đặc biệt là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Gốc có vững thì cây mới bền, xây lâu thắng lợi trên nền nhân dân”. Xuất phát từ sức mạnh to lớn đó của nhân dân, chính vì vậy, qua các thời kỳ cách mạng Đảng ta rất xem trọng công tác dân vận, luôn đặt công tác dân vận ở vị trí chiến lược, nhiệm vụ chiến lược, là phương

(*) ThS., Trưởng khoa Khoa Dân vận, Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

pháp cách mạng, là toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi tiềm lực trong dân, biết “khoan thư sức dân”, lấy tài dân, sức dân chăm lo lại cho dân để cùng với Đảng thực hiện các nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ, bởi lẽ nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng với dân, do đó công tác dân vận là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng, của cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích 2.095,01 km² với gần 10.000.000 dân. Hiện tại thành phố có 24 Quận, huyện và 322 phường, xã, thị trấn. Với vị thế chiến lược quan trọng như vậy, năm 2002 Bộ Chính trị khóa IX đã ra Nghị quyết 20-NQ/TW, “Về

phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010”. Năm 2012, Bộ Chính trị khóa XI tiếp tục ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”. Để thực hiện trọng trách trên, nhằm đảm bảo giữ vững ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, bền vững về xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Chính quyền đô thị là cơ hội để thành phố đi tắt đón đầu, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nhanh hơn “vì cả nước, cùng cả nước”. Vấn đề này chỉ có thể thực hiện được khi có chủ trương, chính sách, những giải pháp cụ thể, và điều quan trọng chính là sự phối hợp đồng bộ, sự thống nhất trên dưới một lòng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó yếu tố quan trọng hàng đầu chính là sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, yếu tố quyết định chính là nguồn lực của nhân dân, nhân dân là cội nguồn quyết định thắng lợi. Công tác dân vận tốt, người dân tham gia đông đảo vào các phong trào hành động cách mạng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Một trong những phương thức tiến hành công tác dân vận hiệu quả, đó là thông qua hoạt động của hệ thống chính trị để đưa đường lối, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Do đó Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở thành phố cần đổi mới về phương thức, hình thức, phương pháp dân vận phù hợp với đặc điểm từng giới, từng đối tượng, công tác dân vận của hệ thống chính trị phải xuất phát từ nhu cầu, tâm tư - nguyện vọng của các tầng lớp trong cộng đồng dân cư, phải giải quyết tốt nhất việc chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nhân dân, đó chính là động lực để thúc đẩy, liên kết, tập

hợp nhân dân tham gia vào các phong trào hành động. Dân vận ngày nay không chỉ hô khẩu hiệu, tuyên truyền, mà còn phải chú ý đến lợi ích. Đó là khâu quan trọng, quyết định nhất để dân tin vào Đảng ta. Có như vậy, công tác dân vận mới tạo sự gắn kết giữa Đảng với dân, dân với Đảng.

Thời gian qua, công tác dân vận của Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội thành phố bằng cơ chế, chính sách, các phong trào hành động thiết thực, đáp ứng mong đợi của nhân dân, đã khai thác sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã có nhiều đổi mới, đã cải tiến một bước lề lối làm việc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm các tổ chức nhà nước đối với các đoàn thể nhân dân. Quan tâm củng cố cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tăng cường cán bộ Đảng viên sang công tác ở các đoàn thể quần chúng nhân dân, dành nhiều thời gian đi cơ sở, tiếp xúc với dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng đặt ra. Mối quan hệ giữa các tổ chức chính quyền với nhân dân có chuyển biến, từng bước thực thi dân chủ trong xã hội. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt cải cách hành chính, đa dạng hóa các loại hình, xây dựng nhiều câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích. Tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực, như Đoàn Thanh niên với phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, tham gia vào quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải quyết việc làm, thanh niên tình nguyện... Hoạt động của Hội Phụ nữ ngày càng thu hút hội viên thông qua các hoạt động từ

thiện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi nhân phẩm phụ nữ, trẻ em, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ hạnh phúc gia đình, thực hiện bình đẳng giới... Mặt trận Tổ quốc với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chương trình xóa đói, giảm nghèo,... đã phát huy, tập hợp nhân dân tham gia ngày càng đông đảo, tạo thêm niềm tin của dân đối với Đảng. Tổ chức công đoàn có những cải tiến, đổi mới hoạt động, tổ chức nhiều chương trình thiết thực chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân ngày càng sâu rộng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra mà công tác dân vận của Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện chưa hiệu quả, xuất phát từ những hạn chế về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, chủ trương chính sách còn nhiều bất cập, việc chăm lo lợi ích cho nhân dân về vật chất, tinh thần vẫn chưa thật tốt, chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của dân, tạo nên nhiều bức xúc, bất bình, đó còn là những diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sự suy giảm những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đang diễn ra trong đời sống xã hội. Mặt khác, hoạt động của các mặt trận, đoàn thể còn lúng túng, phong trào chưa đều, chủ yếu theo đợt, chưa thấy hết trách nhiệm phải làm, nội dung chương trình vừa nghèo nàn vừa thiếu tính thực tiễn nên tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên thấp, hoạt động có lúc có nơi chỉ là hình thức nên quần chúng nhân dân ít người nắm được chủ trương của Đảng. Hệ thống chính quyền chưa quan tâm thực hiện công tác vận động quần chúng, lề lối làm việc còn nặng hành chính giấy tờ, cải tiến thủ tục hành chính chậm nên ít nhiều có ảnh hưởng

đến quyền lợi của người dân. Hiện tượng thiếu tôn trọng tính chủ động độc lập sáng tạo của các mặt trận, đoàn thể còn chậm được khắc phục, phương thức lãnh đạo của Đảng nhất là ở cơ sở còn chủ yếu áp đặt. Nhiều nơi cấp ủy, chính quyền vẫn khoán trắng công tác này cho mặt trận, đoàn thể, nhận thức chưa đi đôi với hành động theo tinh thần NQ8B của Đảng về công tác vận động quần chúng. Tất cả những chuyện đó, phần nào ảnh hưởng đến niềm tin của dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, đặt ra những khó khăn, thách thức cho Đảng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, từ đó dẫn đến mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân ngày càng xa hơn.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 – Khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới” vừa được Đảng ta ban hành một lần nữa khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, trong đó nhấn mạnh phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò của nhà nước và sự cần thiết phải đổi mới hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội để công tác dân vận đạt hiệu quả trong tình hình mới.

Từ thực trạng về công tác dân vận của chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố. Trong phạm vi bài viết này xin đề cập một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng về công tác dân vận của hệ thống chính trị, một trong những phương thức cơ bản để Đảng bộ thành phố thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân trong thời gian tới như sau:

1. Tiếp tục quán triệt nghị quyết của Đảng về công tác quần chúng:

Tăng cường tổ chức triển khai nghiên cứu quán triệt thường xuyên NQ8B, các Nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần

chúng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 – Khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”. Tập trung đi sâu quán triệt Nghị quyết ở khu vực sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp, vì có hiện tượng cấp ủy nơi này thiếu quan tâm, còn buông lỏng trong học tập, nhất là cán bộ đảng viên trẻ đương chức chưa thực sự quan tâm đến học tập nghị quyết trong Đảng; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc học tập, triển khai trong toàn bộ hệ thống Đảng định kỳ 6 tháng/1 lần, mỗi cấp cơ sở đảng đều xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp mình về công tác dân vận. Song song với việc quán triệt Nghị quyết phải vận dụng, bổ sung và thể hiện vào tất cả những hoạt động xây dựng phát triển kinh tế xã hội chăm lo đời sống và lợi ích thiết thân của quần chúng ở cơ sở đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế Dân vận của cấp ủy đảng, đảng viên, cán bộ công chức.

Đổi mới nội dung chương trình giảng dạy đào tạo, bồi dưỡng công tác dân vận. Đầu tư về nội dung, chương trình thời gian tương xứng với vị trí và đặc điểm của công tác dân vận. Đây là yêu cầu hết sức cấp bách nhằm trang bị kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ làm công tác dân vận.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần chúng:

Đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cần chú ý hành động nêu gương của đảng viên từ tổ chức đảng trung ương đến địa phương, xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo. Đảng mạnh là điều kiện để xây dựng các tổ chức chính quyền, mặt trận đoàn thể vững mạnh, đồng thời nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ đảng viên, phải vừa hồng, vừa chuyên, có tâm, có tầm,

đảng viên phải là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực trình độ phục vụ, mối quan hệ với dân; cán bộ, nhân viên nhà nước phải làm công tác dân vận, phải thực hiện chế độ đi cơ sở và tiếp xúc với quần chúng để nắm bắt thực tiễn phục vụ cho việc chỉ đạo, lãnh đạo.

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh, ban hành mới, xây dựng đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Khắc phục tình trạng Đảng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục, giảm bớt giấy tờ, hội họp, sâu sát thực tế, cơ sở, nói đi đôi với làm.

Đổi mới chính sách, tiêu chuẩn cán bộ làm công tác đoàn thể nhất là ở cơ sở, đổi mới nội dung đào tạo, gắn đào tạo với quy hoạch, quy hoạch với đào tạo. Không để hổng hụt cán bộ, khắc phục tình trạng thừa, nhưng lại thiếu cán bộ có năng lực, chính trị, kiến thức về kinh tế và pháp luật. Xây dựng Quy chế gặp gỡ định kỳ giữa Đảng, mặt trận và các đoàn thể.

3. Xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng, Nhà nước với các tổ chức quần chúng:

- Đối với nhà nước:

Nghị quyết HNTW 7 khóa XI về công tác dân vận, đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà nước trong công tác dân vận, bởi lẽ, nhà nước là lăng kính để đánh giá niềm tin của dân với Đảng. Do đó nhà nước phải coi trọng và cải tiến chế độ tiếp xúc với nhân dân, tổ chức định kỳ các cuộc tiếp dân, lắng nghe ghi nhận ý kiến nguyện vọng của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ nhà nước của nhân dân, có như vậy mới có thể khai thác tiềm năng trong dân tham gia vào các phong trào tại địa phương.

Cải tiến lề lối làm việc và thực hiện công khai hoá các quy định và thủ tục hành chính theo hướng cải cách hành chính, làm cho mọi nhu cầu, lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân được đáp ứng có hiệu quả, nhanh chóng và có biện pháp loại ra khỏi đời sống xã hội mọi sự nhũng nhiễu, phiền hà dân, đồng thời kiên quyết thanh lọc tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền vô trách nhiệm trong viên chức nhà nước. Luôn luôn đặt mình là công bộc của dân mà chăm lo đến lợi ích của dân như Bác Hồ đã từng khẳng định: “Việc gì lợi ích cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại cho dân ta phải hết sức tránh”.

Xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động về công tác quần chúng của bộ máy Nhà nước; tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức quần chúng. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 30/TW và ND 29/CP của Chính phủ về tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Pháp lệnh dân chủ cơ sở...

- Đảng lãnh đạo đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận, đoàn thể:

Về đổi mới nội dung hoạt động:

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Phong trào đoàn kết tương thân, tương trợ tình làng nghĩa xóm, xóa đói giảm nghèo giúp nhau làm kinh tế gia đình, đền ơn đáp nghĩa và phong trào vận động lập sổ vàng tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa. Biểu dương, nhân rộng điển hình mô hình Dân vận khéo... Tăng cường công tác quần chúng trong các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, liên doanh với nước ngoài (kể cả các doanh nghiệp đầu tư 100% vốn nước ngoài).

Mặt trận và các đoàn thể cần phải chú trọng đi sâu vào từng giới để tuyên truyền về đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong quần chúng.

Đổi mới phương hướng hoạt động:

Khắc phục các tình trạng hành chính hoá, quan điểm hoá, mở rộng hình thức tập hợp đến khu phố, tổ dân phố, đi vào từng đối tượng để xây dựng cốt cán hội viên nòng cốt.

Tăng cường đi cơ sở để lắng nghe ý kiến đóng góp và những nguyện vọng bức xúc của quần chúng để tham gia bàn bạc hoặc giải thích đường lối, chủ trương của Đảng và chương trình công tác của chính quyền để mọi người dân thông hiểu và làm theo. Bố trí thời gian hợp lý, thường xuyên, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Đảng, của chính quyền qua đó kịp thời trao đổi rút ra những kinh nghiệm hay để phổ biến nhân rộng ra, đồng thời cũng qua đó để đề ra nội dung kế hoạch phương pháp vận động quần chúng thích hợp. Chủ động phối hợp với các

ngành chức năng thuộc hệ thống nhà nước giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thực của quần chúng.

Đổi mới về tổ chức:

Nghị quyết TW7- Khóa XI ban hành Kết luận về đổi mới tổ chức đối với hệ thống chính trị, theo hướng giữ ổn định đến năm 2016, do đó Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cần rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy khoa học, hiệu quả. Đa dạng hóa hình thức tổ chức tập hợp nhân dân theo tính chất nghề nghiệp, sở thích, tâm lý, lứa tuổi như các mô hình Hội, câu lạc bộ, đội nhóm, các hoạt động từ thiện, nhân đạo...

4. Xây dựng bộ máy đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng

Nhanh chóng hoàn chỉnh, ban hành chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh của đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, làm cơ sở cho việc phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ dân vận. Có kế hoạch trước mắt và lâu dài trong lựa chọn, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, ngành. Khắc phục tư duy đưa cán bộ hiền, có đạo đức, hoặc không làm được việc về làm dân vận. Có cơ chế chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ làm dân vận, nhất là đội ngũ dân vận, lực lượng bán chuyên trách cơ sở tại phường xã, thị trấn (chỉ hưởng chế độ trợ cấp 1,86 không được xét nâng lương), vì vậy, chưa động viên được đội ngũ làm công tác dân vận, không ai muốn làm cán bộ dân

vận “thà làm lính ủy ban còn hơn làm quan đoàn thể” do chính sách đãi ngộ không thỏa đáng.

Phát huy truyền thống thành phố anh hùng. Để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, văn minh hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với tầm cỡ của thành phố “vì cả nước, cùng cả nước”, một trong những thành tố góp phần quan trọng, quyết định đó là làm sao huy động được nguồn lực nhân dân, sự tham gia của đông đảo của các tầng lớp nhân dân vào tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Công tác dân vận là cả quá trình “mưa dầm, thấm lâu”, các giải pháp trên không phải là chiếc đũa thần để có thể làm tốt công tác dân vận ngay, mà cần phải thực hiện lâu dài. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện những chủ trương, nghị quyết Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước để tác động đến mỗi người dân hiểu, thông suốt, thực hiện; đồng thời sự vững mạnh của hệ thống chính trị từ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên các cấp trong công tác dân vận, cũng góp phần quan trọng, tạo sự đồng thuận, đồng tâm, đồng lòng trong nhân dân, kết nối, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX đề ra.

